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AlmenningssamgöngurAlmenningssamgöngur á á
SuðurlandiSuðurlandi

• Sérleyfishafinn Austurleið-SBS sér um almennings-
samgöngur á Suðurlandi.

• Á milli Reykjavíkur og Selfoss eru farnar 8 ferðir á
dag.

• Rekstrarforsendur sérleyfishafa eru sífellt að versna.

• Nauðsynlegt að opinberir aðilar skoði þessa þróun og
hugsanlega veiti aukinn stuðning.



TilraunaverkefniTilraunaverkefni í  í Árborg Árborg um um bættarbættar
almenningssamgönguralmenningssamgöngur

• Afhverju:  Ósk íbúa og Svæðisvinnumiðlunar.

• Markmið: Bæta almenningssamgöngur á svæðinu og
þjóna þannig betur atvinnulífi og skólum, einnig kanna
þörf til framtíðar.

• Svæðið:  Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn, Eyrarbakki,
Stokkseyri og dreifbýli,  u.þ.b. 9000 íbúar.

• Kostnaður:  Um 5,0 mkr. greitt af sveitarfélögunum og
sérleyfishafanum.

• Tími:  Hófst í september 1999 og lýkur í júní 2000.



Fyrstu niðurstöður sýna:

• Mjög dræm þátttaka.
• Atvinnulaust fólk nýtir sér ekki þessa auknu þjónustu.

Líklegar ástæður:

• Fólksflutningabílar eru að verða undir í samkeppninni
við einkabílinn.

Tilraunaverkefni Tilraunaverkefni í í Árborg Árborg um um bættarbættar
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  Vegakerfið Vegakerfið á á SuðurlandiSuðurlandi

• Stofnvegir að stórum hluta í góðu lagi.

• Hellisheiðin er “farartálmi”, nauðsynlegt að koma upp
veglýsingu.

• Mikil umferð um heiðina, um 4300 bílar að meðaltali á
dag.

• Bæta þarf vegi að ferðamannaperlum á Suðurlandi.



  NiðurstöðurNiðurstöður

1. Skoða þarf sérstaklega rekstrargrundvöll sérleyfishafa og
hvort opinberir aðila ættu að styðja við þá aðila sem halda
uppi ferðum til strjálbýlli staða á landinu.

2. Almenningssamgöngur eru í harðri samkeppni við einka-
bílinn samkvæmt fyrstu niðurstöðum tilraunaverkefnis um
bættar almenningssamgöngur á Árborgarsvæðinu.

3. Vegir á Suðurlandi eru almennt mjög góðir en til að bæta
samgöngur milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurlands ætti
að huga að lýsingu á Hellisheiði.

4. Huga þarf sérstaklega að því að bæta vegi að ýmsum ferða-
mannaperlum á Suðurlandi


